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พาณิชยลุยระบายสต็อกขาว สยามอินดิกาโผล 
แหลงขาวจากกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา เร็วๆ นี้ จะมีการเปดประมูลขายขาวเปนการท่ัวไปเพื่อ

ระบายขาวในโครงการรับจํานําของรัฐบาล โดยในเบื้องตนคาดวาจะอยูในชวงปลายเดือนม.ค.-ตนเดือนก.พ. 2557 ซึ่ง

ยังไมไดกําหนดชนิดและปริมาณโดยเปาหมายจะยังอยูท่ีท้ังป 5 แสน-1 ลานตัน ซึ่งยอมรับวาตองเรงใหมีการระบาย

ดวยวิธีการประมูลท่ัวไปมากขึ้น เนื่องจากการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) รอบใหมไมสามารถทําได เพราะผลการ

สืบสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ท่ีระบุวา การระบายขาวของกรมการ

คาตางประเทศ ไมโปรงใส จนตองหยุดการระบายขาวดวยวิธีการดังกลาวไวกอน 

อยางไรก็ตาม แมวาจะตองเรงระบายแบบเปดประมูลท่ัวไปแตก็ตองระวังเรื่องการกําหนดปริมาณการ

ระบายในแตละครั้ง เพราะจะมีผลตอราคาขาวในตลาด 

ดาน นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา การท่ีรัฐบาลเตรียมจะ

เปดประมูลเปนการท่ัวไปเพื่อระบายขาวในโกดังนั้นเปนสิ่งท่ีควรทําอยางตอเนื่องมาแตแรก เพื่อระบายขาวท่ีมีอยู

จํานวนมากในโกดัง แตท่ีผานมารัฐบาลไมไดเปดประมูลตอเนื่องและมีความกังวลเรื่องราคาวาจะไมไดราคาสูงตามท่ี

กําหนดไว ประกอบกับเอกชนมีความกังวลเก่ียวกับความโปรงใส ในวิธีการประมูล จึงทําใหการระบายขาวดวยวิธีการ

ดังกลาว ไมไดรับความสนใจจากเอกชนมากนัก 

แตขณะนี้เนื่องจากการระบายขาวแบบจีทูจีในล็อตใหม ไมสามารถทําได สงผลใหขาวในโกดังมีปริมาณ

มากขึ้น เพราะวาการรับจํานําก็ยังดําเนินการตอเนื่อง 

ท้ังนี้ รัฐบาลจึงควรเรงระบายดวยวิธีการประมูลเปนการท่ัวไป ซึ่งตองทําอยางโปรงใส ไมอํานวยประโยชน

ใหเอกชนรายใดรายหนึ่ง และท่ีสําคัญคือตองยอมรับวา ขณะนี้ราคาขาวไทยในตลาดโลกไมไดสูงขึ้น โดยขาวขาวอยู

ท่ีประมาณตันละ 400 ดอลลาร ใกลเคียงกับขาวของเวียดนาม ซึ่งเปนราคาท่ีสามารถแขงขันได หากมีการเปดประมูล

ก็คาดวาจะมีเอกชนเขารวมประมูล แมวาการแขงขันในตลาดโลกจะทําไดยากขึ้น เพราะท่ีผานมาจากการท่ีไทยเสีย

ตลาดสงออกขาวไปมาก ทําใหผูนําเขาหันไปซื้อขาวจากประเทศผูสงออกรายอ่ืนนอกจากไทย ดังนั้นเอกชนจึงตองให

ความสําคัญในการบุกตลาดเพื่อใหขาวไทยไดรับความนิยมอีกครั้ง 

แหลงขาวจากผูสงออกขาว กลาววา ความเคลื่อนไหวในตลาดขาวลาสุด บริษัทสยามอินดิกาชนะประมูล

สงออกขาวใหกับญ่ีปุน โดยเปนขาวขาว 100% ปริมาณ 2 หมื่นตัน ในราคา 385 ดอลลารตอตัน ซึ่งเปนราคาตํ่ากวา

ผูสงออกขาวรายอ่ืนหรือราคาตลาดขาวไทยถึง 40 ดอลลารตอตัน โดยญ่ีปุนต้ังเง่ือนไขวาตองเปนขาวคร็อปใหมใน

การสงมอบเทานั้น  

"เปนท่ีนาแปลกใจ สยามอินดิกา กดราคาตํ่าเชนนั้นไดอยางไร เอาขาวท่ีไหนสง หรือเอาขาวจากสต็อก

รัฐบาลสง แลวมีวิธีการไปนําขาวออกจากสต็อกรัฐบาลไดอยางไร แตเขาอาจไมมีตนทุนในการทําธุรกิจแบบนี้อยูแลว" 

แหลงขาวระบุ 

นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. กลาววา การขายขาวแบบจีทูจี กรมการคาตางประเทศสามารถ

ดําเนินการได แตตองเปนวิธีการท่ีถูกตอง เชน ตองมีการเปดแอล/ซี ท่ีชัดเจน ไมใชวิธีการท่ีเขาขายขอกลาวหาท่ี 

ป.ป.ช.ไดแจงไวสําหรับกรณีการขายขาวใหจีน ซึ่งเปนคนละประเด็นกับท่ีอางวา ป.ป.ช. ไมใหขายขาวแบบจีทูจี 

รายงานขาวจากกรมการคาภายใน กลาววา ขาวเปลือกตามโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 

2556/57 (ครั้งท่ี 1) ต้ังแต 1 ต.ค. 2556 ถึง 25 ม.ค. 2557 มีขาวเปลือกรวม 10,709,403 ตัน เปนขาวของ องคการ

 
 

ประจําวันที ่22-28 มกราคม 2557 
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คลังสินคา (อคส.) 9,228,006 ตัน ขาวของ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 1,481,397 ตัน จํานวนใบประทวน

รวม 1,853,482 ใบ ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงาน ณ วันท่ี 19 ม.ค. วา ได

จายเงินใหแกเกษตรกรท่ีจํานําขาวเปลือกไปแลว 406,936 สัญญา เปนเงิน 50,083 ลานบาท 

แหลงขาวจากทําเนียบรัฐบาล เปดเผยวา ภายหลังจากท่ีรัฐบาลไดรับหนังสือตอบกลับ ความเห็นเรื่องการ

กูเงินจํานวน 1.3 แสนลานบาท ในโครงการรับจํานําขาวจาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วา รัฐบาลรักษาการ

สามารถดําเนินการกูเงินได เนื่องจากเปนโครงการตอเนื่อง กอนท่ีจะมีการประกาศยุบสภา ขณะนี้รัฐบาลได

ดําเนินการกูเงินจากสถาบันการเงินแลว แตสาเหตุท่ียังไมมีการแถลงขาวรายละเอียด ในเรื่องนี้เนื่องจากสถาบัน

การเงิน มีความกังวลวาหากรัฐบาลเปดเผยรายละเอียด การกูเงินอาจสงผลใหมีกลุมมวลชนไปปดลอมท่ีทําการของ

ธนาคารได ซึ่งแมการปดลอมธนาคารจะไมกระทบตอการกูเงิน แตจะสงผลกระทบตอภาพลักษณของธนาคาร

โดยรวมท้ังหมด 

แหลงขาวกลาวดวยวา คาดวาการกูเงินจํานวนนี้ จะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห โดยหลังจากนี้

เงินท่ีรัฐบาลกูจะโอนไปยังบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จากนั้น ธ.ก.ส. จะ

ดําเนินการจายใหกับชาวนาตามขั้นตอนตอไป 

นายสุวิชญ โรจนวานิช ท่ีปรึกษาดานตลาดตราสารหนี้ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กลาววา 

สบน.เตรียมท่ีจะเปดประมูลเงินกูจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อนําเงินท่ีไดมาใชในโครงการจํานําขาว ขณะนี้ อยู

ระหวางการรอหนังสืออยางเปนทางการจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเรื่องการตีความ เรื่องการกูเงิน 1.3 แสนลาน

บาท เพื่อใชจายในโครงการรับจํานําวาจะขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 วงเล็บ 3 หรือไม ซึ่งในเบื้องตนความเห็น

กฤษฎีกานั้น รัฐบาลสามารถดําเนินการได 

"วิธีการกูเงินนั้น เราจะกูเงินจาก ธนาคาพาณิชยกอน ซึ่งเปนการกูระยะสั้น ในลักษณะเปนเเงินกูระยะสั้น 

หรือ Bridge finance เพื่อดูสถานการณของอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยจํานวนเงินกูนั้น เราจะทยอยกูเปนกอนๆ หรือ

ครั้งละไมเกิน 3 หมื่นลานบาท ซึ่งคาดวาเงินจากการกูครั้งนี้ จะถึงมือชาวนาไมเกิน 1 เดือน นับจากนี้" ท้ังนี้ การทํา

การเปดประมูลเงินกูนั้น ถือเปนวิธีการปกติของ สบน.ในการบริหารภาระตนทุน 

"หลังจากท่ี กูจากธนาคารพาณิชยแลว สบน.จะดําเนินการรวบรวมเงินกูดังกลาวมาออกเปนพันธบัตรของ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน ซึ่งจะเปนเงินกูระยะยาว

ตอไป" นายสุวิชญ กลาว 

ดาน ธ.ก.ส. รายงานวา ลาสุด ธ.ก.ส.จายเงินในโครงการรับจํานําขาวปการผลิต 2556/2557 ไปแลว 

407,600 ราย จากใบประทวน 1,853,482 ใบ จํานวนขาวเปลือกท้ังสิ้น 10.7 ลานตัน คิดเปนเงิน 50,083.46 ลานบาท 

ดาน นายเดชา ตุลานันท รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กลาววา ธนาคารยังไมไดรับ

เอกสารเปนลายลักษณอักษรจากทางการ เพื่อเขารวมประมูลวงเงินสําหรับใชในโครงการรับจํานําขาว แตในเบื้องตน

ธนาคารตองการความชัดเจนทางดานกฎหมายกอน แมวากฤษฎีกาจะตีความแลววาสามารถเปดประมูลวงเงินได 

หากทุกอยางถูกตองตามกระบวนการ ก็ไมมีปญหาท่ีจะเขารวมประมูล 

นายอาทิตย นันทวิทยา รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย กลาววา การเปดประมูลวงเงิน

สินเชื่อใหกับ ธ.ก.ส. ถือเปนเรื่องปกติของภาครัฐท่ีจะตองคํ้าประกัน แตเรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดออนท่ีธนาคารจะตอง

พิจารณาอยางรอบคอบ โดยหากทางการสงหนังสือเชิญรวมประมูลมา คงจะตองนําเขาหารือในท่ีประชุม

คณะกรรมการธนาคารกอนวา ธนาคารจะดําเนินการอยางไร 

นายพลากร หวั่งหลี รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาดลูกคาบริษัทและสถาบัน ธนาคาร

สแตนดารดชารเตอรด กลาววา การเขารวมหรือไมคงตองเห็นหนังสือท่ีสงมากอน แตในขณะนี้ยังไมเห็นจดหมาย

จากทางการ หากสงมาถึงธนาคารก็คงตองพิจารณา โดยจะดูจากความเสี่ยงเปนหลัก ซึ่งหากกระทรวงการคลังคํ้า

ประกันก็ถือวาไมมีความเสี่ยง 
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นายชัยพร จุฬามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) กลาวถึงกรณีท่ี 

กระทรวงการคลัง เตรียมนําเงินสภาพคลองสวนเกินของ ธอส. ไปใชในโครงการรับจํานําขาว วา ท่ีผานมา สหภาพฯ 

ไดทําการตรวจสอบขอมูลอยางละเอียด ขอยืนยันวากรณี ธอส. นําเงินสภาพคลองสวนเกินใหกระทรวงการคลังใชใน

โครงการรับจํานําขาวไมเปนความจริงแตอยางใด เนื่องจากการทําธุรกรรมธอส. ปลอยกูไดเฉพาะเพียงแคท่ีอยูอาศัย

เทานั้น 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ชงปปช.ชุดใหญสอบจํานําขาวถอดถอนนายกฯ 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ํา จ.นนทบุรี วันท่ี 

27 ม.ค.57 เมื่อเวลา 12.00 น. นายวิชา มหาคุณ กรรมการและโฆษกป.ป.ช. เปดเผยความคืบหนากรณีท่ีป.ป.ช.มีมติ

แจงขอกลาวหานายบุญทรง เตริยาภิรมย สมัยดํารงตําแหนงรมว.พาณิชย และพวกรวม 15 คน วา หลังจากท่ี

คณะอนุกรรมการไตสวนโครงการรับจํานําขาวไดทําหนังสือไปยังผูถูกกลาวหาเพื่อใหทราบแลว ในชวงบายวันท่ี 27 

ม.ค.นี้จะมีการประชุมเพื่อสรุปภาพรวมท้ังหมดวา ใครแจงความจํานงจะรับทราบขอกลาวหาแลว ใครยังไมไดแจง 

และมีใครยื่นขอขยายเวลาเอาไวบาง โดยจะดูวาจะครบกําหนดเมื่อใด รวมท้ังทางคณะอนุกรรมการไตสวนจะตอง

ดําเนินการอยางไร 

เม่ือถามถึงความคืบหนากรณีท่ีป.ป.ช.มีมติต้ังอนุกรรมการไตสวนน.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร รักษาการ

นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) เพื่อพิจารณา

ขอเท็จจริงมีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 66 แหงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตพ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม วาการดําเนินการโครงการรับจําขาวของรัฐบาล ซึ่งมีน.ส.ยิ่งลักษณ ในฐานะ

ประธานกขช.ไดทราบถึงการทวงติงและความเสียหายจากการดําเนินโครงการดังกลาว แตกลับละเลยไมดําเนินการ

ระงับยับยั้งอันอาจเปนมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ นายวิชา กลาววา 

สําหรับกรณีของน.ส.ยิ่งลักษณนั้น หลังจากป.ป.ช.ไดตรวจสอบเรื่องเดิมและพบวา จากการท่ีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

และคณะไดย่ืนรองขอถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณมานั้น เห็นวาตรงกับการท่ีป.ป.ช. ไดต้ังขอกลาวหาน.ส.ยิ่งลักษณเอาไว 

โดยเปนกรณีถอดถอน ไมใชคดีอาญา ดังนั้น คดีถอดถอนจะสามารถทํางานไดรวดเร็วกวาคดีอาญา แตอยางไรก็ตาม 

จะไตสวนพรอมกันไป ดังนั้น วันท่ี 28 ม.ค.นี้จะนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหญเพื่อใหรับรองในการต้ัง

คณะกรรมการป.ป.ช. ท้ังองคคณะเพื่อพิจารณากระบวนการถอดถอนดังกลาวไปพรอมกันดวย โดยกระบวนการรอง

ขอถอดถอนนั้น เปนการรองวา น.ส.ยิ่งลักษณปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบท้ังระบบ ถือเปนเรื่องใหญท้ัง

ระบบ ซึ่งถือเปนเรื่องท่ีตรงกับท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.ต้ังอนุกรรมการไตสวนเอาไว 

เมื่อถามวา แสดงวาทางคณะอนุกรรมการไตสวนน.ส.ยิ่งลักษณจะขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ใน

วันท่ี 28 ม.ค.เพื่อใหคณะกรรมการป.ป.ช. ท้ังคณะมาเปนผูรับผิดชอบกรณีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ ใชหรือไม นาย

วิชา กลาววา ใช โดยจะมีการหารือกันในท่ีประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ในวันดังกลาว เนื่องจากเรื่องถอดถอนจะตอง

ใหคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหญรับผิดชอบ เพราะไมใชการเอาผิดทางอาญา เพราะการเอาผิดทางอาญานั้นจะตองใช

เวลามากกวา แตกระบวนการถอดถอนจะเร็วกวา 

เมื่อถามวา กรณีถอดถอนจะใชเวลาพิจารณานานแคไหน นายวิชา กลาววา “ก็จะเร็ว จะใชเวลาคลายๆ 

กับกรณีถอดถอนส.ส. -ส.ว. 308 ราย เนื่องจากเปนเรื่องถอดถอนท่ีสอในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ” เมื่อถามย้ํา

วา จะใชเวลาพิจารณา 1 - 2 เดือนไดหรือไม นายวิชา กลาววา “ไมถึงหรอกครับ คิดวาจะไมถึง” 

เมื่อถามวา ป.ป.ช. ไดสงหนังสือแจงเรื่องการต้ังอนุกรรมการไตสวนกอนหนานี้ไปยังน.ส.ยิ่งลักษณแลว

หรือยัง นายวิชา กลาววา ยัง เนื่องจากตรวจพบวา มีกรณีรองถอดถอนดังกลาวของนายอภิสิทธิ์ดวย จึงคิดวาหาก

ดําเนินกระบวนการถอดถอนจะเร็วกวามาก 
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รายงานขาวแจงวา สําหรับคํารองขอถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ ท่ีนายอภิสิทธิ์ และพวกยื่นคํารองตอป.ป.ช.ไว

นั้น เปนหนึ่งในคํารองจากท้ังหมด 7 - 8 คํารองท่ีมีผูยื่นรองตอป.ป.ช.เพื่อเอาผิดน.ส.ยิ่งลักษณ และคณะ ในกรณี

บริหารโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลผิดพลาด และอาจมีการทุจริตในนโยบายรับจํานําขาว โดยนายอภิสิทธิ์ไดยื่น

รองขอถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ ในประเด็นกลาวหาวากระทําการทุจริตนโยบายรับจํานําขาว เปนการทําลายระบบ

ตลาดขาว จนมีการทุจริตทุกขั้นตอน และโยงไปถึงการขายคาแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) โดยมายื่นเอาไว ภายหลังจากท่ี

ฝายคานไดอภิปรายไมไววางใจน.ส.ยิ่งลักษณ และครม. เก่ียวกับการดําเนินการนโยบายรับจํานําขาว 

ท้ังนี้ สําหรับการต้ังคณะกรรมการป.ป.ช.ท้ังองคคณะเพื่อไตสวนกรณีถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ เปนไปตาม

มาตรา 19 (1) แหงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม ซึ่งระบุวา การไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนการถอดถอดนั้น เปนหนาท่ีของคณะกรรมการป.ป.ช.ท่ี

สามารถต้ังคณะกรรมการป.ป.ช.ท้ังองคคณะเปนผูไตสวนได หากเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องใหญ ดังนั้น ในท่ีประชุม

คณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหญในวันอังคารท่ี 28 ม.ค.นี้ จะมีการขอมติท่ีประชุมใหคณะกรรมการป.ป.ช.เต็มองคคณะ

เปนผูไตสวนเพื่อถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ  

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

คลังดิ้นหาเงินจายชาวนา จิตตกหวั่นแบงกปดปลอยกู 
แหลงขาวจากกระทรวงการคลัง เปดเผยวา นายกิตติรัตน ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.การคลัง ไดซักซอมทําความเขาใจการกูเงิน 1.3 แสนลานบาท เพื่อจายใหเกษตรกรท่ียังคางจายอีกกวา 1 แสน

ลานบาท กับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยนายกิตติรัตนเชื่อมั่นวาสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีความเห็น ใหกระทรวงการคลังกูเงินไดภาย ในสัปดาหนี ้

สําหรับขั้นตอนการกูเงินนั้น นายกิตติรัตนไดยืนยันกับ สบน. วา ท่ีผานมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได

เห็นชอบการปรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ท่ีงดการกูเงินจากการออก  พ.ร.บ.ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน

ดานคมนาคมขนสงของประเทศ  วงเงิน 2 ลานลานบาท ท่ีคาดวาจะกอหนี้ในปนี้ได 1.2 แสนลานบาท และไปเพิ่ม

การคํ้าประกันเงินกูใหกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการ เกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 1.3 แสนลานบาทแทน 

เพื่อไปจายคาจํานําขาวใหกับเกษตรกรเปนท่ีเรียบรอยแลว และรัฐบาลไดทําเรื่องถามคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) ซึ่งทาง กกต.ระบุวา เปนเรื่องท่ีรัฐบาลตองตัดสินใจเอง รัฐบาลจึงทําเรื่องไปถามกฤษฎีกาวาสามารถกูเงินได

หรือไม  หากวากฤษฎีกาตอบวากูไดก็ถือรัฐบาลไดดําเนินการตางๆ  ครบถวน ก็ทําใหกระ ทรวงการคลังคํ้าประกัน

เงินกูใหกับ ธ.ก.ส. ไดทันทีโดยท่ีไมตองขอความเห็นชอบจาก ครม.อีกครั้ง 

สําหรับการกูเงิน 1.3 แสนลานบาท ไดวางแผนท่ีจะกูกับธนาคารโดยตรง เพราะดําเนินการไดรวดเร็วกวา

การออกพันธบัตร เนื่องจากรัฐบาลตองรีบใชเงินจายเกษตรกรท่ีคางมาเปนเวลาหลายเดือน โดยจะทําหนังสือไป

ถึงธนา คารท้ัง 33 แหงในประเทศไทย ยื่นเสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกูได โดยกระทรวงการคลังจะเลือกจากผูท่ี

เสนออัตราดอกเบี้ยตํ่าสุดกอน 

อยางไรก็ตาม แหลงขาวยืนยันวา การกูเงินรับจํานําขาวจากธนาคารครั้งนี้อาจจะกูไดยาก เพราะหลาย

ธนาคารปฏิเสธท่ีจะปลอยกูใหกับรัฐบาล ท้ังธนา คารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เพราะมีผูชุมนุมประทวงไปกดดัน

ไมใหปลอยกู นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยหลายแหงกังวลวาการปลอยกูจะไมถูกตอง เพราะไม แนใจวาการ

ดําเนินการของรัฐ บาลไปขัดรัฐธรรมนูญหรือไมในภายหลัง 

"ตองยอมรับวาธนาคารพาณิชยหลายแหงเปนกังวลวาภาพลักษณของธนาคารจะออกมาไมดี ถาปลอยกู

ใหกับโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล ท่ีมีท้ังการทุจริตและความเสียหายเกิดขึ้นจํานวนมาก ซึ่งอาจจะสงผลทําให

กระทรวงการคลังตองกูเงินในอัตราดอกเบี้ยท่ีแพงขึ้น" แหลงขาวกลาว 
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นายสุวิชญ โรจนวานิช ท่ีปรึกษา สบน. เปดเผยวา สบน.คิดวายังมีหลายธนาคารตองการปลอยกูใน

โครงการรับจํานําขาว แมวาโครงการจะมีปญหา เพราะการปลอยกูของธนาคารจะคิด ถึงเรื่องความปลอดภัยในการกู 

และผลตอบแทนท่ีไดรับเปนสําคัญ ซึ่งการปลอยกูใหกับ ธ.ก.ส. ท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน ถือวามีความปลอดภัย

รอยเปอร เซ็นต และการปลอยกูเปนวง เงินท่ีสูง ทําใหธนาคารไมตองเหนื่อยไปหาลูกคาสินเชื่อรายอ่ืน อยางไรก็ตาม 

หากสํานักงานกฤษฎีกาตอบวากระทรวงการคลังไมสามารถกูเงินจํานําขาวเพิ่ม 1.3 แสนลานบาท ก็เปนหนาท่ีของ

รัฐบาลหาเงินจากแหลงอ่ืนมาจายใหกับเกษตรกร 

ท่ีมา หนังสือพิมพไทยโพสต 
 

พาณิชย ยันรัฐบาลจายคาจํานําขาวแน ขอชาวนารอกฤษฎีกาตีความ 
นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย เปดเผยถึงกรณีท่ีชาวนาหลายจังหวัดรวมตัวปดถนนเพื่อประทวง

รัฐบาลท่ียังไมสามารถจายเงินคาจํานําขาวไดวา รัฐบาลมีความตองการจายเงินใหชาวนาอยางครบถวน ไมไดเบี้ยว

หนี้หรือไมยอมจาย แตเนื่องจากขณะนี้รัฐบาลเปนรัฐบาลรักษาการณ ดังนั้นการจะกูเงินเพื่อมาใชในโครงการรับจํานํา

ขาวและจายเงินใหชาวนานั้น จําเปนตองดําเนินการไหถูกตองตามกฎหมายเลือกต้ัง และตองไมเปนภาระผูกพันถึง

รัฐบาลใหม 

อยางไรก็ดี รัฐบาลไดสงเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแลววารัฐบาลสามารถดําเนินการกูเงินได

หรือไม ถาสามารถกูได รัฐบาลเตรียมท่ีจะกูแลว 130,000 ลานบาท แตคงไมสามารถบอกไดวาจะมาจากแหลงเงินกู

ใด 

"โครงการรับจํานําขาว เปนนโยบายของรัฐบาลนี้อยูแลว ดังนั้นจึงไมมีเหตุผลท่ีรัฐบาลจะไมจายเงินให

ชาวนา แตเม่ือยุบสภา ทําใหรัฐบาลกลายเปนรัฐบาลรักษาการณ การจะใชเงินงบประมาณหรือการกูเงินเพิ่มตองทํา

ใหถูกตอง ท่ีผานมารัฐบาลจายเงินตรงมาโดยตลอด ไมเคยหลอกลวงชาวนา ดังนั้นจึงขอใหชาวนาใจเย็นๆ รับรองวา

รัฐบาลจายเงินใหแนนอน" รมช.พาณิชย กลาว 

ผูสื่อขาวรายงานวา กรณีท่ีกระทรวงพาณิชยจะนําคณะผูสื่อขาวเดินทางไปยังบริษัท จีเอสเอสจี ท่ีกวางโจว 

ประเทศจีน ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของจีน ท่ีทําสัญญาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) เพื่อตองการใหสื่อมวลชนเห็นวา

บริษัทดังกลาวมีตัวตนจริง และตองการใหผูบริหารบริษัท จีเอสเอสจี ชี้แจงขอเท็จจริงท้ังหมดเก่ียวกับการซื้อขายขาว

จากไทยครั้งนี้นั้น ลาสุดกระทรวงพาณิชยไดแจงยกเลิกการเดินทางแลว 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

ประมูลขาวเอเฟต 1.48 แสนตัน 
นายยรรยง พวงราช รัก ษาการ รมช.พาณิชย เปดเผยวา การประมูลขาวสารสต็อกรัฐบาลปริมาณ 1.48 

แสนตัน ผานตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (เอเฟต) รอบ 4 มีผูประกอบการยื่นเสนอราคาสวนตาง 

(คาเบสิส) ท้ังหมด 19 ราย จากผูลงทะเบียนท้ังหมด 27 ราย เพิ่มขึ้นจากการประมูล เอเฟตรอบกอนท่ีมีผูยื่นเสนอ

ราคาสวนตาง 8 ราย จากผูลงทะเบียน 22 ราย ถือวามีผูรวมประมูลมากสุดนับต้ังแตมีการเปดระบายขาวผานเอเฟ

ตของรัฐบาลชุดนี้ และยังมีการเสนอราคาดีขึ้นดวย ซึ่งคาดวาจะพิจารณาอนุมัติขายไดภายในสัปดาหหนา 

ท้ังนี้ การเสนอราคาสวนตาง ขาวขาว 5% ท่ีเปดระบายท้ังหมด 1.1 แสนตัน มีผูเสนอราคาสวนตางครบทุก

กองเฉลี่ยลบ 0.99 บาท ถึงลบ 3.10 บาท/กิโลกรัม (กก.) โดยราคาดีขึ้นกวาการประมูลรอบกอนท่ีมีการเสนอราคา

สวนตางลบ 1.80 ถึงลบ 4 บาท/กก. สวนขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ท่ีมีการเปดระบาย 3.84 หมื่นตัน มีผูเสนอราคา

สวนตางลบ 1.50 บาท ถึงลบ 3.90 บาท/กก. ราคาดีขึ้นกวาการประมูลรอบกอนท่ีมีการเสนอราคาสวนตางลบ 2.38 

บาท ถึงลบ 7 บาท/กก. 

"การยื่นประมูลมากขึ้น นาจะเกิดจากผูประกอบการมีความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ ท้ังท่ีสถานการณขณะนี้

รัฐบาลเหมือนกับหลังชนฝา ถาจะกดราคาก็สามารถทําได ซึ่งกระ ทรวงพาณิชยจะเรงการระบายผานตลาดเอเฟตตอ
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ไป เพราะเปนวิธีการดีสุดในขณะนี้ โดยจะระบายรอบตอไปภายในสัป ดาหหนา ปริมาณ 1.5-2 แสนตัน เพื่อนําเงินท่ี

ไดจากการระ บายขาวมาจายใหเกษตรกรท่ีนําขาวเขาโครงการรับจํานํา" นายยรรยงกลาว 

นายบรรจง ต้ังจิตรวัฒนกุล อุปนายกสมาคมโรงสีขาวไทย และเจาของบริษัท พิจิตรรวมเจริญ 2 ไรซ กลาว

วา ไดเสนอใหกระทรวงพาณิชยระ บายขาวโดยผานตลาดเอเฟต มากขึ้น โดยระบายครั้งละ 5 แสนตันขึ้นไป เพราะ

เปนตลาดท่ีสรางความเชื่อมั่น และไมติด ขัดระเบียบใดๆ รัฐบาลสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง สวนการระบาย

ขาวนอกรอบ โดยเปดใหเอกชนท่ีมีคําสั่งซื้อขาวจากตางประเทศยื่นซื้อขาวสต็อกรัฐบาลนั้น มองวาผูประกอบการราย

เล็กจะเสียเปรียบ 

ท่ีมา หนังสือพิมพไทยโพสต 
 

พาณิชยจนตรอกใช AFET เปดประมูลขาวหาเงินจายชาวนา 
จากกรณีท่ีชาวนาในหลายจังหวัด ออกมาชุมนุมปดถนนเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลจายเงิน ใหกับชาวนาท่ีนํา

ขาวไปเขาโครงการรับจํานําป 2556/2557 ท่ีเปดดําเนินการมาต้ังแต 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีมากถึง 10-11 ลานตัน

ขาวเปลือก ซึ่งกวาจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธตองใชเงินกวา 1.8 แสนลานบาท 

แตรัฐบาลมีเงินเพียง 5 หมื่นลานบาท ท่ีเหลือจากกรอบวงเงินเดิมในปการรับจํานําป 2554/2555 และป 

2555/2556 ดังนั้น จึงตองเรงหาเงิน โดยใชมติคณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติไว 2.7 แสนลานบาทมาบีบค้ันธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ปลอยสภาพคลองออกมาใหกูอีก 1.3 แสนลานบาท แตจนแลวจนรอด ธ.

ก.ส.ไมสามารถทําตามความตองการของรัฐบาลได ทําใหความเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลเสื่อมถอยลง สอเคารุนแรงขึ้นและ

เสียฐานเสียงในชวงท่ีมีการเลือกต้ังเดือนกุมภาพันธนี้ 

ทางออกทางเดียวท่ีจะแกปญหาคือการเรงปลอยระบายสตอกขาวสารท่ีกุมไวกวา 15 ลานตัน เพื่อนําเงิน

มาคืน แตหนทางไมงายอยางท่ีคิดเพราะหลังจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) มีความเห็นวา ใหกระทรวง

พาณิชยใชดุลพินิจในการพิจารณาแนวทางการระบายขาวเอง เพื่อจะตองไมเปนภาระผูกพันไปถึงรัฐบาลชุดใหม 

หมายความวา รัฐบาลตองเลือกวิธีการระบายขาวท่ีโปรงใสมากพอท่ีจะอธิบายตอสังคมได ซึ่งมีเพียงวิธี

เดียวคือ การระบายขาวผานตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET) เพราะเปนโครงการตอเนื่องท่ี

คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติอนุมัติกรอบการระบายไวท่ี 5 แสน-1 ลานตัน จนถึงสิ้นป 2557 และเปนวิธีท่ี

สามารถอธิบายท่ีมาท่ีไปได ไมเสี่ยงกับการถูกรองเรียนความมิชอบตางๆ  

ปท่ีผานมารัฐบาลไดเคยระบายขาวผานตลาด AFET ในปท่ีผานมาท้ัง 3 รอบ เปดประมูลปริมาณรวม 

512,369.52 ตัน แตอนุมัติขายไปเพียง 109,815 ตัน หรือเพียง 30% เทานั้น ยังระบายชา ผูสนใจนอยผิดกับการ

ประมูลลาสุดครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2557 นี้ ท่ีคึกคักขึ้นถนัดตา มีผูยื่นเสนอราคาสวนตาง (Basis) ผาน 

AFET สูงสุด 19 ราย จากครั้งกอนท่ีมีเพียง 8 ราย และใหราคาสวนตางท่ีดีท่ีสุดนับจากเปดประมูลมากอนหนานี้ 

เอกชนหลายรายท่ีเขารวมประมูลใหความเห็นวาสิ่งท่ีทําใหม่ันใจท่ีจะเขารวมประมูลเปนเพราะมติ

คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.)แจงขอกลาวหานายบุญทรง เตริยาภิรมย อดีต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย พรอมพวกรวม 15 คน 

ในขอกลาวหาวาการขายขาวแบบรัฐบาลตอรัฐบาล (จีทูจี) เปนเท็จ ไมมีการสงออกจริง 

พรอมท้ังใหชะลอการดําเนินการขายขาวท่ีสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในทันที ทําใหพวกเขาม่ันใจวา 

"ชองทางระบายพิเศษ" ท่ีเคยปลอยขาวสตอกรัฐบาลออกมาอยางลับ ๆ ในชวง 3 ปแหงการรับจํานําขาวทุกเมล็ด

กําลังถูก "ตอกฝาโลง" และหวังวากลไกตลาดจะกลับสูภาวะปกติ  

นอกจากนี้รัฐบาลยังเปดระบายขาวใหมพรอมกําหนดเง่ือนไขการประมูล (ทีโออาร) โดยใหคลังกลางเปน

ผูรับผิดชอบคุณภาพขาวท่ีนํามาเปดประมูล สกัดคําครหาเรื่องคุณภาพ จากท่ีผานมาผูซื้อจะตองยื่นซื้อตามสภาพ

ขาวท่ีไปตรวจสอบเองในแตละคลัง 
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ไมเพียงเทานั้นนายยรรยงพวงราช รักษาการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ยังไดออกโรงเชิญโรงสี

และผูสงออกไปทําความเขาใจกอนวันประมูลเบซิส 1 วัน โดยจุดประสงคเปลี่ยนทาทีชัดเจนวาตองการขอความ

ชวยเหลือจากเอกชน  

สภาวะตลาดชวงนี้ยังเปนชวงท่ีผลผลิตขาวของเวียดนามยังไมออกจนกวาจะถึงปลายเดือนกุมภาพันธ ซึ่ง

ท้ังหมดนี้ทําใหราคาขาวสารตลาดภายในประเทศปรับราคาสูงขึ้นเล็กนอยประมาณ 13,000 บาทตอตัน จากชวง

เดียวกันของปกอนท่ีจะอยูประมาณ 12,000 บาทตอตัน 

อยางไรก็ตาม แมวาการประมูลขาวรอบท่ี 4 จบลงไปแลว ในระดับราคาเบซิสท่ีดีมากกวาเดิม แตยังไม

สามารถจะบอกไดวารัฐบาลจะได "ราคาประมูล" เทาไหร และจะแกไขปญหาชอรตเงินจํานําไดหรือไม เพราะเง่ือนไข

ของการประมูล รัฐบาลจะไดรับเงินคาขาวก็ตอเมื่อถึงเวลาสงมอบจริงในอีก 2-3 เดือนขางหนา  

หลังประมูลแลวผูชนะประมูลและองคการคลังสินคาจะเขาไปเปดสัญญาซื้อขายใน AFET เมื่อถึงกําหนดรับ

มอบก็จะลางสัญญา คือซื้อขายเพื่อออกจากตลาดตามเง่ือนไข ไดราคาขาย x บาทแลวจึงนําราคามาหักลบกับราคา

สวนตางเบซิสท่ีเสนอไปในตอนประมูลกับกระทรวงพาณิชย แลวจึงทราบมูลคาการขายขาวท่ีแทจริง 

แตไมวาจะเรงเพิ่มความถ่ีและปริมาณการระบายขาวครั้งท่ี5 อีก 2.5 แสนตันในสัปดาหหนาก็ยังไมสามารถ

แกปญหาชอรตเงินจํานําได ดังนั้นอาจตองหันกลับไปพึ่งวิธี "ประมูลท่ัวไป หรือจับคูซื้อ" เชนเดิมดวย เพื่อใหไดเงิน

เร็วขึ้น โดยจะตองเปดทีโออารโปรงใสใหทุกคนเขารวม ยอม "เสียนอยเสียยาก ดีกวาเสียมากเสียงาย" หรือเรียกวา

ยอมขาดทุนจากการระบายยังดีกวาโดนใครบางคน "อมเงิน" แนนอน 

ท่ีมา ประชาชาติธุรกิจออนไลน 
 

'ยรรยง'ดึงส่ือพิสูจนจีทูจีขาวจีน  
นายยรรยง พวงราช รักษาการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ในเร็วๆ นี้จะนําคณะ

สื่อมวลชนรวมเดินทางไปประเทศจีน (เดิมกําหนดไว 26-28 ม.ค.แตเลื่อน)  เพื่อพิสูจนหลักฐานการขายขาวแบบรัฐ

ตอรัฐหรือจีทูจี ระหวางรัฐบาลไทยกับตัวแทนรัฐวิสาหกิจจีนวาไดมีการทําสัญญาซื้อ-ขายขาวกับรัฐบาลจีนจริงหรือไม 

หลังจากท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.)ไดแจงขอกลาวหาอดีตผูบริหารของ

กระทรวงพาณิชย โดยระบุการขายขาวแบบจีทูจีระหวางรัฐบาลไทยกับตัวแทนรัฐบาลจีนไมเกิดขึ้นจริง รวมไปถึง

กรณีท่ีองคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) เรียกรองให ป.ป.ช.เรงยึดทรัพยผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต

โครงการรับจํานําขาวนั้น ในเรื่องนี้มองวา ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดในคดีดังกลาวโดยไมไดมีขอมูลหลักฐานครบถวนอยาง

เพียงพอ เพราะท่ีผานมาการเจรจาขายขาวแบบจีทูจีทําตามขั้นตอนอยางถูกตอง     

ดังนั้นในการเดินทางครั้งนี้จะนําคณะสื่อมวลชนรวมเดินทางไปเมืองกวางโจว ซึ่งเปนท่ีต้ังของบริษัท 

GSSG Imp. & Exp. Corp ตัวแทนรัฐบาลจีน เพื่อพิสูจนหลักฐานวาไดมีการทําสัญญาซื้อ-ขายขาวกับรัฐบาลจีนจริง   

โดยมีกําหนดการฟงบรรยายสรุปความเปนมาและโครงสรางของบริษัท รวมถึงการพบปะหารือกับผูบริหารเก่ียวกับ

การซื้อขายขาวแบบจีทูจี ระหวางกรมการคาตางประเทศกับบริษัทGSSGฯ และเยี่ยมชมกิจการดวย 

สําหรับบริษัทจีเอสเอสจีฯ  ต้ังอยูเมืองกวางโจว เปนรัฐวิสาหกิจของจีนท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนรัฐบาลจีนใน

การทําสัญญาซื้อขาวจากรัฐบาลไทย และไดถูกกลาวหาจากป.ป.ช.วาการซื้อขาวจากรัฐบาลไทยไมผานการรับรอง

จากคอฟโก(หนวยงานของจีนดูแลการนําเขา-สงออกธัญพืช) แมวาจะมีการยืนยันวาจีเอสเอสจีเปนรัฐวิสาหกิจของจีน

จริง แตก็ไมมีหลักฐานยืนยันวาไดรับมอบอํานาจในการมาซื้อขาวแบบจีทูจีกับไทยแตอยางใด   ดังนั้นในการเดินทาง

ครั้งนี้จะนําสื่อมวลชนไปพบปะกับผูบริหารของจีเอสเอสจี เพื่อตอกย้ําวารัฐบาลไทยมีการซื้อขายขาวกับรัฐบาลจีนจริง

โดยผานตัวแทนรัฐบาล 

ดานนายชูเกียรติ  โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผูสงออกขาวไทย ใหความเห็นกับ "ฐานเศรษฐกิจ" 

กรณีท่ีนายยรรยงจะนําคณะสื่อมวลชนเยือนจีนวา เสียงบโดยใชเหตุ เพราะอีกดานสามารถพิสูจนความจริงไดโดยไม
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ตองเดินทางใหเปลืองงบ โดยกระทรวงพาณิชยตองไปหาหลักฐานมายืนยัน เชนไปหาใบขนสินคาขาออกท่ีผานพิธี

ศุลกากรของไทยวาสงออกไปจีนวันไหน ใครเปนคนสงมอบสินคาแทนรัฐบาลไทย ปริมาณเทาไหร ลงทาเรือไหน เรือ

ชื่ออะไร ไปจีนจริงหรือไม หรือไปท่ีไหน เรือไปถึงปลายทางเมื่อไหร ขึ้นทาเรือไหน ในเรื่องหลักฐานเอกสารเหลานี้ถา

มีจริงสามารถไปหาหลักฐานเอกสารมายืนยันไดแน 

"ขอใหจับตาอาจมีการจัดฉากและปลอมแปลงเอกสารท่ีปลายทาง มีการนําขาวจํานวนหนึ่งไปใสไวในโกดัง

และกลาวอางวาเปนขาวจีทูจี สวนท่ีเหลือขายไปหมดแลว ซึ่งขาวจีทูจีกับจีนท่ีระบุวาเปนลานตันเปนจีทูจีเทียม

แนนอน ระวังสื่อจะตกเปนเครื่องมือไปรับรองเขา เพราะคอฟโกของจีนก็เคยยืนยันวาไมมีจีทูจี และระบุอีกวา หาก

ปลอยใหรัฐวิสาหกิจจีนท่ีมีเปนหมื่นๆ บริษัทนําเขาขาวไดโดยเสรียุงแน และโควตานําเขาขาวเขาก็มีอยูอยางจํากัด

สวนจีเอสเอสจีก็ทําธุรกิจเก่ียวกับอุปกรณกีฬา ไมเก่ียวกับขาว ดังนั้นขอคุณยรรยงจงอยาไดพยายามบิดเบือนความ

จริง" 

ท่ีมา หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 
 

แฉต้ังงบหลอกขาดทุนขาวถุง  
นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ (กมธ.) วุฒิสภา  เปดเผยวา 

ในการประชุมเม่ือวันท่ี 15 มกราคมท่ีผานมา กมธ.ไดเชิญนายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมาชี้แจงเรื่อง การชดเชยการขาดทุนจากการระบายขาวในสตอกรัฐบาลใหกับ

องคการคลังสินคา (อคส.)เพื่อจัดทําขาวถุงราคาประหยัดใหกับประชาชน แตไดสงเจาหนาท่ีของกรมการคาภายในมา

ชี้แจงแทนรวมกับผูแทนจากสํานักงบประมาณ 

ท้ังนี้จากท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมีมติเมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 ใหจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนประจําป 2557 ใหจายชดเชยท่ีโครงการจัดทําขาวถุง 

7,048.15 ลานบาท  จากงบท่ีกระทรวงพาณิชยขอไวในตอนแรกประมาณ 7.100 ลานบาท  ปรากฏสํานักงบประมาณ

ไดมีการจายจริงเพียง 5.9 พันลานบาท ซึ่งถือเปนเรื่องท่ีมีพิรุธและขอสงสัย สอเจตนาทุจริตท่ีนําเงินงบประมาณของ

หลวงมาใชชดเชยเยียวยาโครงการนี้ท่ีมีการทุจริตของผูท่ีเก่ียวของ และยังมีเจตนาต้ังงบขอชดเชยไวสูงเกินจริง หาก

อนุมัติโดยไมตรวจสอบจะทําใหประเทศชาติเสียหายมาก 

"ท่ีสําคัญในสวนของสํานักงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2557 เปนงบกลาง รายการ

เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับโครงการนี้นับวาเปนการใชเงินผิดประเภทหรือไม และในสวนของ

กระทรวงพาณิชยท่ีไดมีการต้ังคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการทุจริตโครงการขาวถึงมองวาเปนการจัดฉากขึ้น

เทานั้น เพราะผูท่ีมีความผิดมีอํานาจเหนือกวาผูตรวจสอบ จึงยากท่ีจะเอาผูกระทําผิดมาลงโทษ ดังนั้นการทุจริต

โครงการขาวถุง 2.5 ลานตัน ควรใหองคกรอิสระเปนผูตรวจสอบมากกวา" 

ขณะท่ีแหลงขาวจากสํานักงบประมาณ  เปดเผยวา การจายเงินนั้นไดดําเนินตามมติครม.  และก็มีการ

ตรวจเอกสารท่ีมีการรับรอง การขาย แลวจะมีการจายชดเชยตามความจริง 5.9 พันลานบาทเทานั้น สวนท่ีหายไป

กวา 2 พันลานบาทนั้นก็ตองใหสังคมตรวจสอบเองวาคืออะไร 

ดาน นายวรพันธ ประเสริฐยิ่ง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรการทางการคา กรมการคาภายใน ท่ีเปน

ตัวแทนมาชี้แจงในครั้งนี้เปดเผยวา การต้ังงบเบิกชดเชยขาดทุนขาวถุงนั้นเปนไปตามท่ีอคส. และกรมการคา

ตางประเทศเสนอ เขาใจวาตัวเลขแรกเปนการขอชดเชยขาวถุง ตัวเลขท่ี 2 เปนการเจรจาตอรอง สวนรอบท่ี 3 

เบิกจายจริง ซึ่งลึกๆ แลวไมทราบ สวนการต้ังคณะกรรมการสอบการทุจริตขาวถุง 2.5 ลานตัน ท่ีมีอธิบดีกรมการคา

ภายใน เปนประธาน ลาสุดมีความคืบหนาไปกวา 50%  

รศ.กอบกุล พันธเจริญวรกุล รองประธานคณะกรรมาธิการคนท่ี 2  แสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุมวา  

คณะกรรมาธิการควรทําหนังสือถึงรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยชี้ใหเห็นสภาพปญหาวาหากรัฐบาลยังคง
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ดําเนินโครงการรับจํานําขาว จะกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติเปนอยางยิ่ง และจะตองมีขอเสนอแนะไปยัง

รัฐบาลดวยวา หากยกเลิกโครงการรับจํานําขาว แลวจะมีแนวทางอ่ืนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรไดอยางไร เพื่อให

เกษตรกรไดรับประโยชนอยางแทจริง นอกจากนี้ยังไดต้ังขอสังเกตเก่ียวกับประเด็นปญหาตอโครงการรับจํานําขาว

เพื่อพิจารณาใหทางคณะกรรมาธิการควรเรงทําหนังสือไปยังรัฐบาล (รักษาการ) เพื่อใหยุติการดําเนินโครงการรับ

จํานําขาวกอน และใหเกษตรกรไดรับเงินจากการรับจํานําขาวอยางท่ัวถึง และไดรับประโยชนอยางแทจริง 

ขณะท่ีนายบรรชา พงศอายุกูล ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ มองวา นโยบายประกันรายได

เกษตรกรในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพและเกษตรกรไดรับประโยชนสูงสุด แตควร

เพิ่มอัตราการประกันรายไดใหกับเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก 1 พันบาทตอตัน จากเดิมประกันรายไดท่ี 1.1 หมื่นบาทตอตัน 

ท้ังนี้ขอดีของประกันรายไดคือ ไมทําใหโรงสี พอคาคนกลาง และขาราชการไดรับประโยชนจากโครงการ 

ท่ีมา หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 
 

สรรพากรรจอฟน 17 บริษัทรวมโกงภาษีขาว  
สรรพากรรอหนังสือคําสั่ง เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 17 บ.คาขาวจากป.ป.ช.  แจงโทษสมรูรวมคิดโกงภาษีคา

ขาว และลาสุด แจงขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตออกไปอีก 1 

ป พรอมรับสถานการณความวุนวายทางการเมือง 

จากกรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.)มีคําสั่งใหกรมสรรพากรคํานวณ

ภาษีใหถูกตองจาก 17บริษัทผูประกอบการคาขาวในประเทศนั้น นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร 

เปดเผยฐานเศรษฐกิจ วา ขณะนี้กรมยังไมเห็นหนังสือจากคณะ ป.ป.ช. ใหกรมเรียกประเมินและเรียกเก็บภาษี กับ

ผูประกอบการคาขาวในประเทศ มีหลักฐานปรากฏไปถึงบริษัทท่ีรับซื้อท้ังรายยอยและรายใหญ 17 ราย ใหครบถวน 

ในขั้นตอนจะดําเนินการอยางไรนั้นยังตองรอคําสั่งจากอธิบดีกอน  

ขณะท่ีแหลงขาวกรมสรรพากร ระบุวา ตอนนี้ตองรอใหทางป.ป.ช. สงเอกสารและหลักฐานท้ังหมดมากอน 

จากนั้นกรมจะดําเนินการเรียกผูประกอบการคาขาวท้ัง 17 ราย ใหนําหลักฐานมาแสดง วาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน

ขาวจีทูจีหรือไม ไมวาจะเปนสัญญาซื้อขายกับกระทรวงพาณิชยและหลักฐานการจายเงิน เพื่อประเมินภาษีใหมให

ครบถวนถูกตอง ในการคํานวณเพื่อเสียภาษีหัก ณ ท่ีจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล   หากไมมีหลักฐานการไดมาของ

ขาวล็อตดังกลาว ถือวามีความผิดมาตรา 65 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ไมสามารถนํามาเปนคาใชจายหักกับรายได

จากการขายขาวกอนคํานวณภาษี และถารูวาเอกชนกับเจาหนาท่ีรัฐสมรูรวมคิดกัน ทําใหกรมเก็บภาษีไดนอยลงหรือ

ทําใหรัฐสูญเสียรายได จะเขาขายมาตรา 37 แหงประมวลรัษฎากร จํามีโทษจําคุก 3-7 ป โทษปรับ 2,000-200,000 

บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

นอกจากนี้ กรมไดขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชําระภาษี และการนําสงภาษีผาน

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ออกไปอีก 8 วัน นับแตวันพนกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามท่ีกฎหมาย

กําหนด สําหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2557 - 31 มกราคม 2558 

ท่ีมา หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 
 

รัฐบาลรอกฤษฎีกาตีความกูเงินจายจํานําขาว 
ผูสื่อขาวรายงานวาภายหลังจากท่ีนายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายวรา

เทพ รัตนากร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีน.ส.ยิ่งลักษณ ชิน

วัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางการสรรหาเงินใหกับเกษตรกรท่ีนําขาวเขารวมโครงการรับ

จํานําขาวฤดูการผลิต 2556/2557 หลังคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) วินิจฉัยใหรัฐบาลใชดุลพินิจพิจารณาตาม

ความเหมาะสมเมื่อวานนี้ 
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ท้ังนี้ ขณะนี้ทางฝายรัฐบาลยังไมมีใครออกมาใหขอมูลเก่ียวกับการขอกูเงินเพิ่มเติมในโครงการรับจํานํา

ขาวท่ียังคางไว 130,000 ลานบาท ซึ่งตองรอการตีความจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องอํานาจในการกูเงินของ

รัฐบาลรักษาการ อยางไรก็ตาม ทางรัฐบาลไดหาแนวทางการกูเงินไวพรอมแลว หากกฤษฎีกาตีความใหทางรัฐบาล

สามารถกูเงินเพิ่มไดก็จะดําเนินการกูทันที และจะจายเงินใหชาวนาไดภายใน 3 สัปดาห หลังจากท่ีมีการกูเงินแลว 

ดานกระทรวงพาณิชยเตรียมพาสื่อมวลชนไปประเทศจีน เพื่อแสดงหลักฐานและเอกสารท่ีชัดเจนในสัญญา

การซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ   (จีทูจี) ซึ่งภายหลังท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

ออกมาสอบสวนการทุจริตโครงการรับจํานําขาว  ซึ่งไดแจงขอกลาวหาผูท่ีเก่ียวของกับการระบายขาว 15 คน ไดทํา

การทุจริตในโครงการรับจํานําขาว 

ดานนายสงเสริม  ศักดิ์สิทธิ์ ผูชวยผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เปดเผยวาคณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบมาตรการชวยเหลือเกษตรกรลูกคาท่ีถือใบประทวนแตยังไมไดรับเงิน

คาจํานําขาวกวา 1.4 ลานรายในระหวางท่ีรอเงินกูจํานวน 1.3 แสนลานบาท 

ท้ังนี้ ในเบื้องตน ธ.ก.ส. ไดเห็นชอบในหลักการใหผอนปรนหลักเกณฑการใหสินเชื่อใหเกษตรกรสามารถ

มาขอใชวงเงินกูไดมากขึ้น โดยเบื้องตนต้ังวงเงินไว 4-5 หมื่นลานบาท และขยายวงเงินตอรายจากใหวงเงินไมเกิน 

20% ของมูลคาผลผลิตตามใบประทวนเปนใหกูไดถึง 80% แตจะพิจารณาตามราคาตลาดไมใชราคารับจํานํา 

อีกท้ังยังลดหยอนการใชหลักประกันใหดวย ท่ีสําคัญยังพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยใหดวยจากเดิมท่ีอยู

ในระดับ 7% จะลดลงมาเหลือ 3-5% เทานั้น นอกจากนั้นสวนขอลูกคาท่ีมีกําหนดครบชําระหนี้ในเดือนมีนาคมนี้

หลายแสนราย ธ.ก.ส.ก็จะขยายเวลาการชําระหนี้ออกไป 6-12 เดือนโดยไมคิดเบี้ยปรับในอัตรา 3% อีกดวย 

"ธ.ก.ส.พรอมชวยเหลือเกษตรกรระหวางท่ีรอเงินกูโดยกอนหนานี้ต้ังวงเงินชวยเหลือไว 5 พันลานบาท แต

ชาวนาไมสนใจมากู เพราะดอกเบี้ยสูงและใหวงเงินนอยแตเมื่อมีการปรับหลักเกณฑใหมก็เชื่อวาลูกคาจะใหความ

สนใจมากขึ้น เพราะบางรายหันไปกูเงินนอกระบบมาเพื่อใชหนี้ธนาคารหากมากูโครงการนี้ดอกเบี้ยถูกกวามาก และ

ยังนํามาชําระหนี้เดิมไดดวยหรือจะเอาไปลงทุนใหมก็ได สวนการใชวงเงินมากแคไหนคงขึ้นอยูกับ ธ.ก.ส. จะไดเงิน

มาจายคาจํานําขาวไดหมดเมื่อใด" นายสงเสริมกลาว และวาเชื่อภายในเดือนมีนาคมนี้นาจะจายเงินไดเปนสวนใหญ

ทําใหมั่นใจวาลูกคาจะชําระหนี้คืนไดตามปกติจากปกอนจายเขามา 90% ปนี้อาจลดลงบางแตเกินครึ่งอยางแนนอน

โดยมองวาหนี้เสียจะเพิ่มจากปกอน 4% มาอยูท่ี 4.3% เทานั้น 

ท่ีมา  สํานักขาวไทย 
 

************************************** 

เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวงวันท่ี 

1-23 ม.ค. 2557 มีจํานวน 265,413 ตัน มูลคา 107.076 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 28.13% และ

มูลคาเพิ่มขึ้น 16.4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ท่ีสงออกได 207,137 ตัน มูลคา 91.711 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ (FOB)  

ในเดือนนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ (The General Statistics Office) คาดการณวา จะมีการสงออกขาว

ประมาณ 350,000 ตัน คิดเปนมูลคา 165 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยในปนี้คาดวาจะสงออกขาวไดประมาณ 6.5-7 ลาน

ตัน 
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กัมพูชา 
กระทรวงเกษตรกัมพูชา ( The Ministry of Agriculture) รายงานวา ในป 2013 ท่ีผานมา กัมพูชามีผลผลิต

ขาวเปลือกประมาณ 9.3 ลานตัน เทากับปกอน พรอมท้ังคาดวาในปนี้กัมพูชาจะมีผลผลิตขาวเปลือกสวนเกินท่ี

สามารถสงออกประมาณ 4.78 ลานตัน หรือประมาณ 3 ลานตันขาวสาร 

ท้ังนี้ นาย Hean Vanhorn ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการอํานวยความสะดวกการสงออกขาวสาร (director 

of the single window secretariat for facilitating milled rice exports) ไดเรียกรองใหผูสงออกเพิ่มการสงออกขาวไป

ตางประเทศเพื่อใหบรรลุเปาหมายการสงออกขาวไดถึง 1 ลานตันในป 2015 ซึ่งในปจจุบันนี้ กัมพูชามีบริษัทสงออก

จํานวน 84 บริษัท โดยมีการสงออกไปยัง 66 ประเทศท่ัวโลก 

เม่ือสัปดาหท่ีผานมา ไดมีการลงนามความตกลงซื้อขายขาวระหวางบริษัท Amru Rice Cambodia กับ

กลุมบริษัท Hanwha Corporation จากเกาหลีใต โดยคาดวาจะเริ่มมีการสงออกขาวไดในเดือนนี้ ซึ่งล็อตแรกท่ีสงออก

จะเปนขาวหอมของกัมพูชาจํานวน 5,000 ตัน  

ท้ังนี้ในอนาคตเกาหลีใตจะมีการลงทุนดานโรงสีขาวในกัมพูชา รวมท้ังการทําธุรกิจในอุตสาหกรรมขาวดวย 
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อินโดนีเซีย 
องคการพลาธิการของอินโดนีเซีย (Indonesia’s state-owned logistics board; Bulog) ระบุวาในปนี้มีแผน

ท่ีจะจัดซื้อขาวจากเกษตรกรในประเทศประมาณ 3.85 ลานตัน เพิ่มขึ้น 3.62% จากปท่ีแลวท่ีรับซื้อประมาณ 3.62 

ลานตัน  

ในชวงตนปท่ีผานมา ทางการไดระบุวาอินโดนีเซียยังไมมีความจําเปนท่ีจะนําเขาขาวสําหรับปนี้ เพราะ

สต็อกขาวมีเพียงพอแลว โดยขณะนี้มีอยูประมาณ 2 ลานตัน ซึ่งเพียงพอสําหรับการบริโภคไปจนถึงเดือย ก.ย. ศกนี ้

ในแตละป Bulog มีความตองการขาวประมาณ 3.4 ลานตัน เพื่อใชในโครงการอุดหนุนดานอาหารแก

ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยในปนี้คาดวาจะมีความตองการใชขาวในโครงการนี้เพิ่มขึ้น 
ทางดานกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดวาในปนี้ ประเทศอินโดนีเซียจะมีผลผลิตขาวประมาณ 37.7 ลานตัน

ขาวสาร ขณะท่ีความตองการบริโภคจะมีประมาณ 39.8 ลานตันขาวสาร 
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จีน 
สํานักงานศุลกากรจีน (Customs General Administration; CGA) รายงานวา ในป 2013 ท่ีผานมา จีน

นําเขาขาวประมาณ 2.24 ลานตัน ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจํานวน 2.36 ลานตันเมื่อปทีผานมาซึ่งรายงาน

โดยศูนยขอมูลดานธัญพืชและน้ํามัน (China National Grain and Oils Information Center; CNGOIC) สวนการ

สงออกนั้น จีนสงออกชาว 478,370 ตัน ในปท่ีผานมา 

ท้ังนี้จากขอมูลของ สํานักงานศุลกากรจีนระบุวาในชวงครึ่งหลังของป 2013 จีนนําเขาขาวประมาณ 

927,500 ตัน ลดลง 29% เมื่อเทียบกับจํานวน 1.31 ลานตันในชวงครึ่งแรกของป 2013 โดยสวนใหญเปนการนําเขา

จากประเทศเวียดนาม แมวาในชวงระหวางเดือน ก.ค.-ส.ค. จะมีการยกเลิกคําสั่งซื้อจํานวนมากเนื่องจากราคาขาว

ปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม 

ในเดือน ธ.ค. 2013 ประเทศจีนนําเขาขาวประมาณ 208,100 ตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับจํานวน 

180,500 ตัน ในเดือน พ.ย. แตลดลง 3% เมื่อเทียบกับจํานวน 215,300 ตัน ในชวงเดียวกันของปกอน 
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อยางไรก็ตามการนําเขาขาวในปท่ีผานมา มีปริมาณตํ่ากวาท่ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณไวท่ี 3.2 

ลานตัน ซึ่งคาดวาตัวเลขการนําเขาบางสวนท่ีขาดหายไปเปนสวนท่ีมีการนําเขาโดยผานตามแนวชายแดนท่ีติดกับ

ประเทศพมา  

สําหรับในป 2013/14 นี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดวาประเทศจีนจะนําเขาขาวประมาณ 3.4 ลานตัน โดย

คาดวาจะมีความตองการบริโภคขาวประมาณ 146 ลานตัน เพิ่มขึ้น 14% จากปกอนหนา ขณะท่ีผลผลิตขาวจะมี

ประมาณ 141.5 ลานตัน ลดลง10.5% จากปกอนหนา อยางไรก็ตามศูนยขอมูลดานธัญพืชและน้ํามัน (China 

National Grain and Oils Information Center; CNGOIC) ระบุวาการนําเขาขาวจํานวนมากในป 2013 เนื่องจาก

ราคาขาวในตลาดโลกลดลงและอยูในระดับท่ีตํ่ากวาราคาขาวภายในประเทศ สวนในปนี้คาดวาจะยังคงมีการนําเขา

ขาวประมาณ 2.24 ลานตัน 
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มัลดีฟส 
แหลงขาววงการคารายงานวา ประเทศมัลดีฟสไดประกาศเปดประมูลซื้อขาวนึ่งจํานวน 9,000 ตัน โดย

กําหนดใหย่ืนขอเสนอไปจนถึงวันท่ี 27 ก.พ. ศกนี้ ซึ่งขาวนึ่งจะตองมาจากประเทศสหรัฐฯ ปากีสถาน อินเดีย 

อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ศรีลังกา ยุโรป หรือ อเมริกาใตก็ได 
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อิรัก 
กระทรวงการคาของอิรัก ประกาศเปดการประมูลซื้อขาวบาสมาติ (1121, PUSA) จากประเทศอินเดีย 

จํานวนอยางนอย 15,000 ตัน ในวันท่ี 3 ก.พ. 2557 โดยขอเสนอจะตองมีผลไปจนถึงวันท่ี 7 ก.พ. ศกนี้ 

เมื่อสัปดาหท่ีผานมา กระทรวงการคาของอิรักไดประกาศเปดการประมูลซื้อขาวเมล็ดยาวจากประเทศ

อุรุกวัย บราซิล อารเจนตินา หรือสหรัฐฯ และขาวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ สเปน หรือออสเตรเลีย จํานวนอยางนอย 

30,000 ตัน ในวันท่ี 2 ก.พ.2557 โดยขอเสนอจะตองมีผลไปจนถึงวันท่ี 6 ก.พ. ศกนี้ 

ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวาในป 2013 ท่ีผานมาอิรักนําเขาขาวประมาณ 1.3 ลานตัน 

โดยในแตละปอิรักมีผลผลิตขาวประมาณ 200,000 ตัน ขณะท่ีความตองการบริโภคขาวมีประมาณปละ 1.5 ลานตัน 
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